

ชื่องานวิจัย การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  
ที่เรียนวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ปีการศึกษา 2/2557

ชื่อผู้วิจัย นายจรูญ สารจันทร์

ปีการศึกษา 2557

### บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการส่งงานวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการส่งงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม โดยใช้แบบฝึกหัดทำย บทเรียน ใบงาน ปฏิบัติตามเนื้อหาในบทเรียน และแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียนในการส่งงาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือร้อยละ

สรุปผลการวิจัย พบว่า การส่งงานของนักเรียนเริ่มจากแบบสำรวจการส่งงานในวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากแบบฝึกหัดทำยบท จำนวน 3 บท และนำผลการบันทึกการส่งงานของนักเรียน ในระดับชั้น ปวช. 3 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดจำนวน 11 คน มาสัมพันธ์กับการบันทึกผลการส่งงานของวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เมื่อนักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดทำยบทที่ 6 ครั้งแรก นักเรียนจำนวนมากที่สุดที่ทำงานส่งไม่ตรงตามกำหนดเวลา คิดเป็นร้อยละ 54.56 จากนั้นครูผู้สอนได้ทำการส่งเสริมเจตคติตามกรอบที่กำหนดไว้ และทำการมอบหมายแบบฝึกทำยบท บทที่ 7 และทำการกำหนดเวลาส่ง พบว่า นักศึกษาจำนวนมากส่งงานตามกำหนดเวลา จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 54.55 ส่วนนักศึกษาที่ยังไม่ส่งงานตามกำหนดเวลาที่ครูผู้สอนได้กำหนดไว้ให้นำแบบฝึกหัดทำยบทที่ 7 กลับไปทำงานให้เสร็จเพื่อส่งงานในชั่วโมงเรียนหน้า พบว่า มีนักศึกษาจำนวน 4 คน นำงานกลับมาส่ง และยังมีอีกจำนวน 2 คนที่ไม่ส่งงานในรอบที่ 2 ที่ครูกำหนด เมื่อนักเรียนได้รับการฝึกให้มีนิสัยที่ดีตรงต่อเวลาในการส่งงานและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเพื่อพื้นฐานนิสัยที่ดีให้กับนักเรียนหลังจากนั้นมีการแจ้งให้นักเรียนทราบผลการทำงานของนักเรียนในกรณีที่นักเรียนไม่ตั้งในทำงาน ทำงานเพื่อให้เสร็จ ๆ ไป จะได้ไม่โดนบันทึก ครูแก้ไขโดยการให้นักเรียนกลับไปแก้ไขงานที่ทำ เพื่อทำให้นักเรียนทราบว่า การทำงานในครั้งต่อไปต้องทำงานให้เรียบร้อยและเสร็จทันเวลาที่ครูกำหนด ผลที่ได้ให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาดตนเองในการทำงานได้ดีขึ้น จากแบบฝึกหัดทำยบทที่ 8 พบว่า นักศึกษาส่งงานตามกำหนดเวลา จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 81.82 ส่งงานไม่ตรงตามกำหนดเวลา จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 ไม่ส่งงาน ไม่มี ครั้งต่อไป